

Số: /KH-UBND

Đồng Xoài, ngày tháng 4 năm 2023.

KẾ HOẠCH

Thu hút đầu tư từ khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025.

Căn cứ Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 30/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Kết luận số 377-KL/TU ngày 25/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước về thu hút đầu tư từ khu vực kinh tế tư nhân và vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Kế hoạch số 283/KH-UBND ngày 04/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về thu hút đầu tư từ khu vực kinh tế tư nhân và vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025;

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thu hút đầu tư từ khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Tiếp tục khẳng định kinh tế tư nhân là nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đồng Xoài.

2. Trong thu hút đầu tư phải bám sát quy hoạch, chủ trương, định hướng phát triển theo Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 16/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số lĩnh vực trọng điểm, xây dựng và phát triển thành phố Đồng Xoài giai đoạn 2021-2025; Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 30/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2021-2026; Kết luận số 409-KL/TU ngày 18/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển đô thị thành phố Đồng Xoài giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 30/11/2021 của Thành ủy Đồng Xoài về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2021-2026 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 28/3/2022 của UBND thành phố Đồng Xoài về thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 16/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định số 2125/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 và Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 31/01/2023 của UBND thành phố Đồng Xoài về triển khai thực hiện Kết luận số 409-KL/TU ngày 18/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

3. Coi trọng chất lượng của các dự án hơn là số lượng, tập trung thu hút các nhà đầu tư có năng lực, thương hiệu và uy tín trên thị trường. Ưu tiên các dự

án sử dụng công nghệ mới, hiện đại, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, ít ảnh hưởng tới môi trường; dự án đầu tư có sử dụng đất; dự án phát triển kết cấu hạ tầng đô thị; dự án khu dân cư, khu đô thị mới...Chú trọng thu hút đầu tư xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường...để giảm nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước.

4. Cần có sự tích cực, chủ động, đổi mới, sáng tạo trong thu hút đầu tư.

II. MỤC TIÊU:

Phấn đấu giai đoạn 2021-2025 thu hút đầu tư từ khu vực kinh tế tư nhân đạt 10.824 tỷ đồng (*chi tiết có danh mục kèm theo*).

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP:

1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lập và triển khai thực hiện Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trên cơ sở quy hoạch chung thành phố Đồng Xoài được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 3279/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 về việc phê duyệt đồ án và quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đồng Xoài đến năm 2040 đi kèm với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 và hàng năm; trong đó xác định Quy hoạch đóng vai trò chủ đạo, thể hiện rõ định hướng, tầm nhìn phát triển của thành phố trong dài hạn, đáp ứng mục tiêu thu hút đầu tư, huy động và sử dụng các nguồn lực một cách khoa học, hiệu quả.

2. Sử dụng nguồn vốn đầu tư công hiệu quả, đóng vai trò hỗ trợ dẫn dắt để thu hút nguồn lực từ các thành phần kinh tế. Việc quản lý, phân bổ vốn đầu tư công thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, sắp xếp thứ tự ưu tiên hợp lý, tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, đặc biệt là các dự án kết nối các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố cũng như kết nối các vùng, khu vực lân cận. Kiểm soát chặt chẽ không để phát sinh những dự án đầu tư công không phù hợp với nhu cầu phát triển của thành phố, có chế tài xử lý các dự án chậm triển khai, chậm tiến độ.

3. Triển khai hiệu quả 03 chương trình đột phá quan trọng về xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, cải cách thủ tục hành chính.

- *Về xây dựng kết cấu hạ tầng:* Ưu tiên nguồn lực đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông kết nối; duy tu, sửa chữa các tuyến đường giao thông trên địa bàn thành phố. Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, đáp ứng yêu cầu, lộ trình chuyển đổi số. Phát triển mạng lưới truyền tải điện cung cấp cho các khu, cụm công nghiệp, nhà máy và phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân. Đầu tư hệ thống cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tập trung phù hợp với quy hoạch phát triển thành phố Đồng Xoài giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2040. Đầu tư hạ tầng xã hội, nhất là cơ sở vật chất trường học, cơ sở y tế phục vụ nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Kêu gọi, thu hút đầu tư các dự án có tính đột phá, dự án nông nghiệp công nghệ cao, dự án du lịch trải nghiệm...tạo sự lan tỏa và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

- *Về phát triển nguồn nhân lực*: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là lao động có trình độ tay nghề cao; nguồn nhân lực lãnh đạo, quản lý, chuyên gia, có kỹ năng phục vụ cho các doanh nghiệp, tập đoàn; đào tạo nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực phục vụ trong lĩnh vực dịch vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất chính trị, tinh thần trách nhiệm cao phục vụ người dân và doanh nghiệp. Phát hiện, bồi dưỡng, sử dụng có hiệu quả nhân tài; thu hút người tài và người địa phương thành đạt đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh tại thành phố.

- *Về cải cách thủ tục hành chính*: Rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, DDCI.. cũng như chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa thành phố. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Hoàn thiện các tiêu chí xây dựng đô thị thông minh, đô thị loại II theo lộ trình.

4. Rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào thành phố. Ngoài ưu đãi về thuế, đất đai theo quy định của Chính phủ, cần bổ sung các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc thù riêng cho các lĩnh vực: giáo dục - đào tạo, y tế, thể dục thể thao, môi trường, nông nghiệp công nghệ cao....

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành; lồng ghép từ nguồn kinh phí thực hiện một số chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, chiến lược có liên quan được cấp thẩm quyền phê duyệt; nguồn huy động của tổ chức, cá nhân và nguồn thu hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phòng Tài chính-Kế hoạch thành phố: chủ trì, phối hợp với các đơn vị, phòng-ban và Ủy ban nhân dân các phường, xã rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố:

- Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thủ tục đầu tư; thực hiện đấu thầu công khai, minh bạch các dự án sử dụng vốn ngân sách; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 và hàng năm, nhất là các dự án hạ tầng giao thông mang tính kết nối để thu hút đầu tư hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

- Kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc thù riêng cho các lĩnh vực: giáo dục-đào tạo, y tế, thể dục thể thao, du lịch, môi trường, nông nghiệp công nghệ cao...trên địa bàn thành phố.

- Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, DDCI..của thành phố.

2. Chi cục Thuế khu vực Đồng Xoài – Đồng Phú: chủ trì, phối hợp với các đơn vị, phòng-ban và UBND các phường, xã: tuyên truyền, hướng dẫn các chính sách ưu đãi trong thu hút đầu tư, tiếp tục cải cách hành chính trong lĩnh

vực thuế nhằm rút ngắn thời gian đối với Doanh nghiệp, cá nhân. Rà soát, khai thác có hiệu quả nguồn thu từ lĩnh vực kinh tế tư nhân, dự báo tốc độ tăng thu để điều chỉnh kế hoạch thu ngân sách cho phù hợp.

3. Phòng Quản lý đô thị thành phố: chủ trì, phối hợp với các đơn vị, phòng-ban và Ủy ban nhân dân các phường, xã:

- Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả đề án phát triển hệ thống giao thông kết nối vùng và nội tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước phê duyệt tại Quyết định 1924/QĐ-UBND ngày 17/10/2022, đề án phát triển nhà ở xã hội và các đề án khác theo quy hoạch chung thành phố Đồng Xoài đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định 3279/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 nhằm tăng cường thu hút đầu tư vào địa phương.

- Hoàn thành các đề án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo kế hoạch; Phối hợp tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án phát triển đô thị thành phố Đồng Xoài giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Tập trung tháo gỡ khó khăn các dự án trên địa bàn.

4. Phòng Tài nguyên – Môi trường thành phố: chủ trì, phối hợp với các đơn vị, phòng-ban và Ủy ban nhân dân các phường, xã: Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 02/02/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về Huy động nguồn vốn đầu tư từ nguồn lực đất đai trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025. Tập trung công tác thu hồi đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tạo quỹ đất "sạch" để đấu giá, tạo nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thành phố. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn. Chú trọng công tác thẩm định, đánh giá tác động môi trường các dự án tư nhân.

5. Phòng Nội vụ thành phố: chủ trì, phối hợp với các đơn vị, phòng-ban và Ủy ban nhân dân các phường, xã: Rà soát, tham mưu công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất chính trị, tinh thần trách nhiệm cao phục vụ người dân và doanh nghiệp; phát hiện, bồi dưỡng, sử dụng có hiệu quả nhân tài; thu hút người tài và người địa phương thành đạt đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh tại thành phố. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

6. Phòng Lao động -Thương binh và xã hội thành phố: chủ trì, phối hợp với các đơn vị, phòng-ban và UBND các phường, xã: Rà soát, phối hợp liên kết đào tạo nhân lực lao động có trình độ tay nghề cao, nguồn nhân lực lãnh đạo, quản lý, chuyên gia đáp ứng yêu cầu của các Công ty, Doanh nghiệp.

7. Phòng Kinh tế thành phố: chủ trì, phối hợp với các đơn vị, phòng-ban và Ủy ban nhân dân các phường, xã: cập nhật danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố bám sát Quy hoạch của địa phương để thu hút đầu tư có hiệu quả. Triển khai kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như các hợp tác xã.

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: chủ trì, phối hợp với các đơn vị, phòng-ban và UBND các phường, xã: Rà soát chiến lược phát triển giáo dục thành phố Đồng Xoài giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030, tham mưu UBND thành phố bố trí quỹ đất, kêu gọi xã hội hóa, thu hút nhà đầu tư xây dựng trường học ngoài công lập, trong đó có trường phổ thông nhiều cấp học đạt kiểm định chất lượng quốc tế.

9. Ban Quản lý các dự án thành phố: chủ trì, phối hợp với các đơn vị, phòng-ban và Ủy ban nhân dân các phường, xã: tập trung triển khai thực hiện các dự án, đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt là các công trình giao thông kết nối vùng và giữa các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố tạo không gian thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:

1. Các đơn vị, phòng-ban và UBND các phường, xã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trong kế hoạch này. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện, định kỳ trước ngày **15** tháng **11** hàng năm báo cáo kết quả về **phòng Tài chính-Kế hoạch thành phố** để tổng hợp báo cáo UBND thành phố và Sở Kế hoạch-Đầu tư trước ngày **25** tháng **11** hàng năm.

2. Phòng Tài chính-Kế hoạch thành phố chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND thành phố theo dõi, đôn đốc các đơn vị, phòng-ban và UBND các phường, xã triển khai thực hiện nhiệm vụ, báo cáo kết quả kịp thời theo kế hoạch.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, phòng-ban và UBND các phường, xã báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (*thông qua phòng Tài chính-kế hoạch thành phố*) để tổng hợp, tham mưu UBND thành phố điều chỉnh cho phù hợp theo thẩm quyền.

Yêu cầu các đơn vị, phòng-ban và Ủy ban nhân dân các phường, xã nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch này đạt hiệu quả./.

Nơi nhận:

- TT Thành ủy;
- TT HĐND thành phố;
- CT, PCT UBND thành phố;
- UBMTTQVN thành phố;
- Các tổ chức chính trị - xã hội thành phố;
- Các đơn vị, phòng – ban thành phố;
- UBND phường, xã;
- LĐVP, các CV;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH